



วันอังคารที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสาวศรีหทัย ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม. และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม.

ประชุมติดตาม สอบทาน การดำเนินในพื้นที่ของหน่วยงาน พม.ในจังหวัดสตูล



วันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางสาวศรีหทัย ชูสุวรรณ พมจ.สตูล พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมประชุมติดตาม สอบทาน การดำเนินในพื้นที่ของหน่วยงาน พม.ในจังหวัดสตูล โดยนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวง พม. เพื่อติดตาม การดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล



วันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศรีหทัย ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมทุนประกอบอาชีพคนพิการ ณ คุกน้ำรีสอร์ท ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีกิจกรรม ได้แก่ การมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป การบรรยายให้ความรู้เรื่องการเข้าถึง และการใช้บริการศูนย์บริการคนพิการ การให้บริการของกองทุนฯ สิทธิและการเข้าถึงสิทธิคนพิการและข้อผูกพันตามกฎหมายและช่องทางการชำระหนี้คืน และการบรรยาย เรื่อง การตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายที่ทำงานด้านคนพิการ จำนวน ๑๕๐ คน

ออกหน่วยบริการทางสังคม



วันพุธที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน โดย นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านน้ำหრა ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม พม.สตูล

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๑



คำนิยาม

อุทิศตน ทุ่มเทที่ มีคุณธรรม นำบริการ
ประสานความร่วมมือ ถือประจักษ์กลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 ต.พินาน อ.เมือง จ.สตูล

email : satun@m-society.go.th

โทรศัพท์ : ๐-7471-1375 โทรสาร ๐-7471-1375 ต่อ 20

เว็บไซต์ : www.satun.m-society.go.th



กิจกรรม ทม.ประจำเดือน ส.ค.๖๑

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9



วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมาย นายธีรวัจน์ จุลนวล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม



วันพุธที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล โดยมีนางสาวศรียุทธยา ชูสุวรรณ เป็นประธานคณะทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามกลุ่มเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ ราย

งานกิจการเด็กและเยาวชน



วันศุกร์ที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศรียุทธยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธาน มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มี ความจำเป็นขอรับการช่วยเหลือเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล แก่ผู้ปกครองเด็ก จำนวน ๑๖ ราย เป็นเงินจำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับเด็ก ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

งานนโยบายเร่งด่วนและกิจการพิเศษ



วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมายให้ นายนิกร ตู่คำ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ณ ตม.เมืองสตูล โดยดำเนินการสัมภาษณ์ แรงงานต่างตัวเพศชาย สัญชาติเมียนมา ๑ ราย ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ของทีมสหวิชาชีพ ผลปรากฏว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์ ไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่มีความผิดตามกฎหมาย พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๒

งานกิจการผู้สูงอายุ



วันศุกร์ที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศรียุทธยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธาน การประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้แก่ลูกหนี้พร้อมทั้งรับชำระหนี้บางส่วนและดำเนินการทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อขยายอายุสัญญาให้แก่ลูกหนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ อำเภอเมือง จ.สตูล

งานสวัสดิการสังคม



วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวศรียุทธยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดย อบต.ทุ่งบุหลัง ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ เขาทะนาน ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล